

# Cầu nối yêu thương

Ngoài thực hiện sứ mệnh cao cả khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thời gian qua, Bệnh viện Nhi Thái Bình còn là điểm sáng "dân vận khéo" trong công tác vận động hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện. Cũng từ đây, nhiều mảnh đời khó khăn, không may mắn đã được sẻ chia và tiếp thêm động lực để chiến thắng bệnh tật.



Tủ sách miễn phí tại Bệnh viện Nhi Thái Bình có trên 500 đầu sách phục vụ nhu cầu đọc của các bệnh nhân nhỏ tuổi.

Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo từ khi mới lọt lòng mẹ nên khi mới chỉ hơn 1 tháng tuổi, cháu Phạm Hữu Quang Vinh, quê ở xã Dân Chủ (Hưng Hà) đã phải nhập viện điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Thái Bình. Và từ đó đến nay cháu chưa một lần được trở về nhà. Bà Vũ Thị Thách - bà của Vinh chia sẻ: Do mắc bệnh nhược cơ không thể cử động, đi lại và tự thở nên từ nhỏ cháu đã phải ở trong viện điều trị. Tôi thường xuyên ở đây chăm sóc cháu để bố mẹ cháu yên tâm đi làm để có kinh tế trang trải cuộc sống và các chi phí trong bệnh viện. Suốt 8 năm qua gia đình luôn nhận được sự quan tâm động viên, chia sẻ của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện về cả vật chất và tinh thần như vào các ngày lễ, tết đều có quà động viên; kết nối các nhà hảo tâm tới tặng quà; hỗ trợ nhiều vật dụng thiết yếu như bỉm, sữa, quần áo, tặng các bữa ăn miễn phí... Gia đình vô cùng trân quý và biết ơn.

Giống Quang Vinh, cháu Vũ Bảo Nhi, quê thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã điều trị ở đây hơn 7 năm. Trong suốt thời gian đó, người luôn bên cạnh chăm sóc cháu cũng là người bà đã gần 80 tuổi. Chị Bùi Thị Xiêm, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Hiện tại đây có hơn 10 cháu mắc bệnh nhược cơ đang điều trị; chăm sóc các cháu chủ yếu là bà nội hoặc bà ngoại vì bố mẹ các cháu phải đi làm để có kinh tế lo cho gia đình. Hầu hết các gia đình đều rất khó khăn nên chúng tôi thường ưu tiên kết nối các nhà hảo tâm để trao quà, hỗ trợ cho các cháu; đồng thời, hỗ trợ các vật dụng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày để các gia đình vui bốt khó khăn.

Phó Giám đốc Bệnh viện: Để hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh nặng phải điều trị lâu dài, Bệnh viện đã thành lập quỹ từ thiện, ngoài đóng góp của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện chúng tôi còn thường xuyên vận động, kêu gọi các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài của các nhà hảo tâm, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân. Trung bình mỗi năm Phòng Công tác xã hội vận động được từ 600 - 700 triệu đồng (năm cao điểm vận động được hơn 1,2 tỷ đồng) hỗ trợ hàng nghìn lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa bệnh, người nhà làm đơn xin về chấp nhận nguy hiểm tính mạng hoặc tàn phế suốt đời nhờ sự giúp đỡ của Bệnh viện đã được điều trị kịp thời. Ngoài ra, Bệnh viện duy trì nhiều mô hình ý nghĩa như "Nối cháo từ thiện" vào một số buổi sáng trong tuần với 300 - 400 suất cháo/ngày; tủ

sách miễn phí với hơn 500 đầu sách; tủ quần áo nhân đạo với tiêu chí "ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến lấy"; vận động các nhà tài trợ trao sửa cho bệnh nhân mỗi tháng một lần, phát bim cho trẻ nhỏ hàng ngày...

Bà Trần Thị Hòa, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) cho biết: Vì mắc bệnh hiểm nghèo nên cháu tôi phải điều trị liên tục nhiều năm liền, kinh tế gia đình vì vậy cũng khánh kiệt theo. Bệnh viện đã giúp đỡ, chia sẻ với chúng tôi thông qua nhiều kênh khác nhau như tặng các bữa ăn, quần áo, bỉm, sữa miễn phí... Tuy là miễn phí nhưng các bữa ăn rất ngon, bổ dưỡng, an toàn; quần áo được giặt giữ thơm tho, phân loại, sắp xếp theo độ tuổi để mọi người dễ lựa chọn.

Là người thường xuyên phát cháo từ thiện tại Bệnh viện, chị Nguyễn Thị Tâm, xã Minh Lăng (Vũ Thư) chia sẻ: Để có được nồi cháo đầy đủ dinh dưỡng thì tay các bệnh nhân, vợ chồng tôi phải lựa chọn, chuẩn bị các nguyên liệu tươi ngon, dậy từ 3 giờ sáng để nấu và vận chuyển tới Bệnh viện. Vợ chồng tôi mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn đối với gia đình các bệnh nhân đang điều trị tại đây, bản thân tôi đã từng mắc bệnh hiểm nghèo và trải qua thời gian dài điều trị trong bệnh viện trước đây nên tôi rất đồng cảm. Khi tôi đi xuất ý tưởng, Bệnh viện rất ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi thực hiện nguyện vọng của mình.

Cũng theo ông Đỗ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Bệnh viện sẽ tiếp tục kêu gọi các nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân để giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh nặng phải điều trị lâu dài; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp thêm động lực cho các bệnh nhân chiến thắng bệnh tật trở về với gia đình. Tính riêng dịp tết Trung thu 2023, Bệnh viện đã vận động được gần 100 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh gồm tiền mặt, quà và kinh phí hỗ trợ tổ chức chương trình tết Trung thu cho bệnh nhân để các cháu dù đang phải điều trị nhưng vẫn được tận hưởng không khí trung thu như các bạn.

# Đừng để trả giá vì hành vi trục lợi quỹ BHXH

Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Vậy nhưng vẫn có những người chỉ vì lợi ích cá nhân mà trục lợi chính sách BHXH, BHYT.

Mới đây, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã xét xử vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" đối với bị cáo G.T.H.A, sinh năm 2002, thường trú tại huyện Thái Thụy. Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Trưởng phòng chế độ BHXH, BHXH tỉnh cho biết: Ngày 17/11/2022, BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động. Trong quá trình rà soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ để giải quyết, viên chức nghiệp vụ BHXH tỉnh đã phát hiện 1 giấy ra viện của người lao động do Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hà Nội - Bắc Giang cấp ngày 31/10/2022, không có trong lịch sử khám chữa bệnh trên Tổng thống tin giám định BHYT. Tuy nhiên, để bảo đảm kịp thời chế độ, quyền lợi cho người lao động, BHXH tỉnh chấp thuận hồ sơ theo đề nghị của đơn vị sử dụng lao động và thanh toán cho bà G.T.H.A hưởng chế độ ốm đau

với số tiền 255.596 đồng. Đồng thời, BHXH tỉnh ban hành công văn gửi Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hà Nội - Bắc Giang để xác minh thông tin khám chữa bệnh của bà G.T.H.A. Ngày 1/12/2022, BHXH tỉnh nhận được công văn của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hà Nội - Bắc Giang trả lời giấy ra viện của bà G.T.H.A không phải do Bệnh viện cấp.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu làm giả giấy tờ nhằm trục lợi quỹ BHXH, BHXH tỉnh đã chuyển hồ sơ để nghị Công an tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ. Ngày 23/8/2023, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình xét xử đối với bị cáo G.T.H.A về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; xử phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ, khấu trừ quá trình rà soát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ để giải quyết, viên chức nghiệp vụ BHXH tỉnh đã phát hiện 1 giấy ra viện của người lao động do Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hà Nội - Bắc Giang cấp ngày 31/10/2022, không có trong lịch sử khám chữa bệnh trên Tổng thống tin giám định BHYT. Tuy nhiên, để bảo đảm kịp thời chế độ, quyền lợi cho người lao động, BHXH tỉnh chấp thuận hồ sơ theo đề nghị của đơn vị sử dụng lao động và thanh toán cho bà G.T.H.A hưởng chế độ ốm đau

trường hợp đã bị đưa ra xét xử do làm giả giấy tờ để trục lợi quỹ BHXH. Điều đáng nói, dù số tiền được hưởng rất không lớn nhưng hậu quả phải gánh chịu thì lại không thể nhỏ.

Trước đó, tháng 2/2023, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình cũng đã xét xử đối với T.H.A (thường trú tại huyện Kiến Xương) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", xử phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm.

Các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm các chế độ BHXH, BHYT được giải quyết đúng, đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia. Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Cùng với việc giải quyết tất cả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, thời gian tới BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT; kiểm tra, rà soát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hình thức lạm dụng nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ BHXH, BHYT, củng cố niềm tin trong nhân dân vào tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT.

ĐỖ HỒNG ANH



Đến làm việc tại bộ phận một cửa BHXH tỉnh, người dân thường xuyên được tuyên truyền quy định pháp luật về chính sách BHXH, BHYT.

# CHÍ HÒA Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư

Nhờ phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Chí Hòa (Hưng Hà) đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Ban công tác mặt trận thôn Sàng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự quản.

20 năm qua, thôn Sàng luôn đi đầu trong tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiều lần nhận đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa", Chi

bộ thôn đạt trong sạch, vững mạnh. Ông Nguyễn Văn Trịnh, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Ban công tác mặt trận thôn phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội kịp thời kiện toàn các

tổ tự quản trong cộng đồng dân cư. Để xây dựng ý thức tự quản, các tổ thảo luận dân chủ, cùng thống nhất, đồng góp, đa dạng hình thức xã hội hóa để có kinh phí duy trì hoạt động.

Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư để lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của thôn, nhất là giữ vững sự đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự. Thôn duy trì hoạt động của tổ tự quản với 12 thành viên, nắm bắt tình hình, tham gia hòa giải các vụ việc, không để phát sinh mâu thuẫn trên địa bàn thôn.

Bên cạnh đó, Ban công tác mặt trận thôn và các đoàn thể chính trị - xã hội đã vận động, thu hút đông đảo nhân dân tham gia ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. Từ nguồn quỹ vận động được đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền 70 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí học tập cho 18 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay thôn có 130/162 hộ khá và giàu, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,62%.

Cùng địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, 85 gia đình trong thôn đã tự nguyện hiến hơn 1.700m<sup>2</sup> đất, tháo dỡ 73 công trình và tài sản trên đất trị giá hơn 210 triệu đồng. Nhân dân và con em xa quê ủng hộ hơn 2,7 tỷ đồng, hơn 200 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. Trong đó, bê tông hóa 1.200m đường giao thông nông thôn và 1.400m đường giao thông nội đồng; xây dựng, khôi phục ngôi chùa làng với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng; trùng tu đình làng với số tiền hơn 250 triệu đồng.

Chung tay cùng bà con trong thôn xây dựng quê hương, gia đình bà Nguyễn Thị Tấn đã tích cực tham gia đóng góp để xây chùa và làm đường giao thông. Bà Tấn chia sẻ: Sau khi được Ban công tác mặt trận thôn và các đoàn thể tuyên truyền, vận

động, gia đình tôi tình nguyện đóng góp 50 triệu đồng. Chúng tôi hy vọng sẽ góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, hiện đại.

Từ những kinh nghiệm hoạt động của thôn Sàng, MTTQ xã Chí Hòa đã linh hoạt ứng dụng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại các thôn trên địa bàn, mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Bùi Phú Doanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Chí Hòa cho biết: MTTQ xã phối hợp với lực lượng công an xã xây dựng và duy trì hoạt động của 9 mô hình tự quản về an ninh trật tự, thu hút 155 thành viên tham gia; thành lập 32 tổ nhân dân tự quản ở 6 thôn làng. Phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã; phát hơn 2.000 tờ rơi về phòng, chống ma túy, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tờ rơi về phòng, chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa đánh giá: Hoạt động của các mô hình tự quản và tổ nhân dân tự quản đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên với thu nhập bình quân đạt 57 triệu đồng/người/năm. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, thu hút đông đảo người dân tham gia.

NGUYỄN TRIỆU

# Trao tặng sổ tiết kiệm, quà cho thiếu nhi



Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao sổ tiết kiệm cho thiếu nhi bị bệnh hiểm nghèo tại huyện Hưng Hà.

Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã trao 21 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 20 triệu đồng); 30 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho các em thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh.

Trước đó, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã trao 55 suất quà, 10 xe đạp cho các em thiếu nhi. Sổ tiết kiệm, quà và xe đạp do ông Đỗ Quang Hiến, Chủ tịch

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tài trợ với tổng giá trị 500 triệu đồng.

Đây là những món quà ý nghĩa, không chỉ san sẻ phần nào khó khăn, gánh nặng kinh tế trước mắt mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

KUÂN PHƯƠNG

# Tập huấn, bồi dưỡng lý luận điển tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đông Hưng vừa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận điển tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023 cho 140 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập, các đồng chí khung tập cùng cán bộ một số xã.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt một số nội dung về âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; tổ chức, phương pháp điển tập khu vực phòng thủ cấp huyện; một số hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban đảng, MTTQ và đoàn thể trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện.

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nắm vững âm mưu, thủ đoạn, chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình hiện nay; nguyên tắc, lý luận cơ bản, công tác chuẩn bị, xây dựng các văn kiện để tham gia diễn tập; đồng thời, nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng trong thực hành xử trí tình huống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, vận dụng trong diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm sát thực tế, đạt hiệu quả cao.

ĐỖ HIỀN